



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๗ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลาเขต ๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประเมินด้านผลงานของผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับตาม
เลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การประเมินผลด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอดิฉันท์ ปากบารา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ นำอุปกรณ์ประกอบ
การนำเสนอไปด้วยตนเอง

๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
แต่ละองค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ได้คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา แต่ละองค์ประกอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย ภายในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ และทางเว็บไซต์ www.yala2.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอารี ดิเรกกิจ)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลาเขต ๒ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	001	นางแวแอสาะ มะมิง	ลำดับที่ ๑ - ๗
2	002	นางไพรินทร์ กาญจนพรหม	ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินด้านความสามารถ
3	003	นางรอสีเยาะ มะแอ	ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
4	004	นางนิอาร์ฟา บินหะยีอารง	เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
5	005	นางเจลิยาศาสตร์ นุ้ยสมัน	ณ ห้องประชุมอดินันท์ ปากบารา
6	006	นางสาวนุรียา มะตาเยะ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต ๒
7	007	นางสาวชุติมาธร นะมาเส	

หมายเหตุ

- ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงในวันประเมินฯ ด้วย
- การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

